

SUPER - แแค่้กึ่ง แต่กั้ต้องมีหลัก(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เป็นหุ้นที่ถือว่า นักลงทุนรายย่อยๆ ชอบนักชอบหนาในอดีต หรือดีไม่ได ก็ อาจจะเป็นตอนนั้นเลยด้วย เพราะราคาเริ่มเต็งกลับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเข้าถูกจังหวะ ก็มีหวัง ได้กำไรงาม แต่ที่เอามาวินั้น ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะให้แน่นตามเหนือเมฆสักเท่าไร... หุ้นกึ่งกำไร ยิ่งไงก็ยิ่งต้องมีหลักการ ไม่ว่าจะหลักแบบไหน หลักอะไร ก็ต้องให้มันดูแล้ว น่าจะโอเคหน่อย หรือถ้าจะเน้นไปทางหลักการเทคนิค ด้วยเลยนั้น ก็ยิ่งดี เพราะหากพลาดพลัง หรือซื้อแล้ว ถอยลง ก็ควรจะตั้งมีทางหนีไว้อย่างเคร่งครัดด้วย แล้วถ้าใครไม่ถนัดหุ้นแบบนี้ด้วยแล้ว ก็อย่าตามบาดตาเขียนให้มากนัก หุ้นบาดตาเขียน บางครั้งก็มีหุ้นดี ๆ แบบนานๆ มาสักครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุด ก่อนที่จะพักออกไป ก็ SAWAD ซึ่งถือเป็นหุ้นดี หรือ แนวโน้มพื้นฐาน อาจจะออกมาดี ซึ่งก็ว่าไปแล้ว... ส่วนหุ้น SUPER อันนี้ ในทางพื้นฐาน ยังไม่ชัด แต่ถ้าจะเก็งก็พอได้ว่า อาจจะกลับมาฟื้นได้หรือไม่ กลับมาดีจริงได้หรือไม่ ก็ต้องคาดการณ์กันให้ดีๆ แต่เห็นผลประกอบการของ ปีที่ผ่านมา (2016) พลิกมาดีกว่า ที่ราคาขึ้นมาในช่วงนั้นนั้น ก็คงจะหวังผลประกอบการ ในไตรมาส 1/17 ออกมายังเป็นกำไร และอาจจะกำไรต่อเนื่องจนครบปี 17 กันกระมัง... นี่ก็อาจจะเป็นหลักในการเก็งด้วยนะ ซึ่งถ้าเกิดผลประกอบการในไตรมาส 1/17 ออกมาไม่ดี ก็คงไม่ต้องกล่าวหอรอกนะว่าซื้อไปแล้ว ต้องทำยังไง หรือ ถ้าเอาหลักทางเทคนิคมาช่วยดูด้วยแล้ว ก็คงต้องรู้ว่า จุดไหนที่ต้องหนี อย่าหวังว่า ไตรมาส 2/17 นั้น อาจจะกลับมาดีอีกก็ได้... บางครั้ง เทคนิค หรือ การเคลื่อนไหวของกราฟราคา มันฟ้องแนวโน้มวันหน้าได้นะ

ดูตามเกม...

ก็คงจะอย่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะอยู่ในขั้นเก็งกำไรผลประกอบการก็ได้ ราคาที่กระโดดขึ้นมาก่อนในวันวาน ก็ต้องดูกันไว้ หากไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาด ก็ต้องใช้เกมเทคนิคช่วย

แนวรับ

: ... 1.58-1.56 พอไหว แต่ถ้าต่ำกว่า 1.55 ลงมานั้น ต้องหนีไว้ก่อน

เป้าหมาย

: ... 1.75-1.80 เป้าของการเก็งกำไร หรือ ถ้าเก็งน้อย ดู 1.9 ก็พอ

Price Chart...(SUPER)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SUPER... การตั้งขึ้นมาจากระดับ 1.5 ซึ่งก็อาจจะถือว่าสำคัญ เพราะเป็น MA. ระยะสั้น แต่เป็นการตั้งแรงอย่างไม่คาดคิด หรือ เปิดผ่าน 1.55 ขึ้นมานั้น ก็อาจจะดูว่าแรง แต่ถ้าจะมองกันที่รูปแบบของการแกว่งตัว ที่เรียกว่า Price Pattern นั้น ก็ถือว่าใช่ หรือ อยู่ในรูปแบบที่ไม่น่าแปลกใจ ซึ่งวันวาน ที่ราคาไม่ต่ำกว่า 1.55 ก็อาจจะต้องมีหุ้นมาแล้ว แต่ถ้าไม่มีแล้ววันนี้ จะเข้าเก็งกำไร ก็ต้องอาศัยจุดนี้แหละ เพราะถ้ามีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.55 แสดงว่า ยังไม่พร้อมไป หรือ ดีไม่ดี ก็อาจมาได้แค่นี้ก็ได้ ดังนั้น วันนั้น ถ้ายังแกว่าเหนือระดับ 1.55 ได้ ก็ยังน่าเก็งกำไร จะว่าไปเปิดมาแล้วเย็น 1.59 ก็ยังพอซื้อตามน้ำได้ด้วยนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน